





TÓM TẮC Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG (LOGO) HUYỆN KIM BẢNG

Logo nổi bật bởi hai chữ cái 2 Chữ K và B (Kim Bảng) được thiết kế gắn kết và hoà nhịp vào tổng thể. 2 Chữ K và B tạo hình thành mái đầu đao, một hình ảnh đặt trưng của mái đình, chùa ở nơi đây (chùa Bà Đanh- Núi Ngọc khu danh thắng tâm linh, khu Tam Chúc - Ba Sao - Hà Nam Khu du lịch trọng điểm quốc gia) hình ảnh này mang nhiều giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện. Đến với di tích quốc gia du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét độc đáo của kiến trúc, tìm hiểu về văn hóa tâm linh và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Tất cả như quyện lại tạo hình cánh chim chuyễn mình bay tới. Cánh chim mang ý nghĩa cho đất lành chim đậu là biểu tượng của may mắn, thành công và khác vọng bay cao, vươn xa....

PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP, KHÁC VỌNG VƯƠN XA

Nghệ thuật cách điệu chữ gắn kết với biểu tượng là xu hướng hiện đại trong thiết kế logo ngày nay của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, France, Peru.... Ở logo huyện Kim Bảng tôi khai thác thể mạnh của sự phát triển từng ngày của địa phương tạo hình thành những toà nhà cao tầng (đô thị ở khối chữ K) nhằm thể hiện một Kim Bảng đang chuyễn mình phát triển hưng thịnh. Đô thị vươn cao gắn kết với vi mạch điện tử ở chữ B tượng trưng cho cấu trúc của một đô thị hiện đại - đô thị thông minh là hình nhận diện của một Huyện Kim Bảng trong tương lai.

Những ngọn núi với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và đa dạng, dãy núi thiêng bao bọc và chở che cho người dân Kim Bảng giấu trong lòng bao pho sử thi huyền thoại mà con người càng khám phá, càng ngưỡng mộ. Đây là một dãy núi dài, từ bao đời sừng sững, uy nghi, dầu nắng hay mưa vẫn ngút ngàn màu xanh bất tận.

Đường gơn sóng biểu thị hình tượng mặt Sông Đáy ở huyện Kim Bảng, hình ảnh dòng sông dạt dào và hùng vĩ như chính lòng dân và sức dân nơi đây, từ xưa sông hồ đã chất chứa từng hạt phù sa để bồi đắp cho nơi đây những cánh đồng màu mỡ, những xóm làng xanh tươi trù phú, góp phần đưa quê hương Kim Bảng ngày càng phát triển.

Màu xanh là gam màu của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, màu xanh tượng trưng cho cuộc sống phồn vinh, thịnh vượng và tương lai tươi sáng, rạng ngời.